



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๓๙๔

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทิมพะนิตย)

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๓๘

ฉบับที่ ๑๗๑ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

## กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.กำหนดมาตรการเฝ้าระวังเพิ่มความปลอดภัยในสถานศึกษา - สอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด
- ❖ กทม.ประสาน กพท.เร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายกระแสไฟฟ้ารั่ว - กำชับ รร.ในสังกัดตรวจสอบระบบไฟฟ้าสม่ำเสมอ
- ❖ กทม.เดินทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกวัย (Learning for All)

❖ กทม.กำหนดมาตรการเฝ้าระวังเพิ่มความปลอดภัยในสถานศึกษา - สอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา กทม. กล่าวถึงการเพิ่มความเข้มงวดดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุอันตรายต่าง ๆ ในโรงเรียนสังกัด กทม.ว่า สำนักงานการศึกษา ได้ดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด กทม.อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยกำหนดให้เรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นนโยบายสำคัญของโรงเรียน มีการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังล่วงหน้า ขณะเดียวกันได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยของโรงเรียนโดยเชื่อมโยงกับมาตรการของสำนักงานเขตและสถานีตำรวจนครบาล (สน.) ท้องที่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน รวมถึงประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ ตลอดจนจัดให้มีระบบดูแลเด็กที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทำร้ายทางอารมณ์และจิตใจเด็ก โดยครูให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กในครอบครัวยากจน เด็กพิการ เด็กเล็ก เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีการติดตามดูแลความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. โดยขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในบริเวณโรงเรียนและรอบโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนบันทึกข้อมูลของนักเรียนเป็นกลุ่มรายบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงเป็นพิเศษ อีกทั้งในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในกลุ่มนักเรียน แนวทางการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน และแนะนำช่องทางการสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง เพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงในกลุ่มเด็กนักเรียน

\*\*\*\*\*

❖ กทม.ประสาน กฟน.เร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายกระแสไฟฟ้ารั่ว - กำชับ รร.ในสังกัดตรวจสอบระบบไฟฟ้าสม่ำเสมอ

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวกรณี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย (มท.) สั่งการให้ กทม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ เร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว รวมทั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ และต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้า โดยเฉพาะในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากตรวจสอบพบกระแสไฟฟ้ารั่วไหล หรือประเมินว่าอาจเกิดอันตรายต่อประชาชนให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ส่วนประชาชนขอให้เพิ่มความระมัดระวังตนเอง ศึกษาวีธีและข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัย หรือต้องเดินทางในพื้นที่ที่ประสบปัญหา น้ำท่วม อาทิ การย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึง ทั้งนี้ ประชาชนที่พบเหตุสาธารณภัยสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน ๑๙๙ หรือ ๑๕๕๕ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนสังกัด กทม. สำนักการศึกษา ได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยด้านอาคารและสถานที่โดยรอบของโรงเรียน โดยให้หมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำ บำรุงรักษาสายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ หากตรวจพบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดให้เร่งซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด และไฟฟ้าลัดวงจร นอกจากนี้ ยังมีหนังสือสั่งการให้สำนักงานเขตและโรงเรียนตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้เรียบร้อย สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบการติดตั้งสายดินของเครื่องทำน้ำเย็น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ช่างราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

\* \* \* \* \*

❖ กทม.เดินทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกวัย (Learning for All)

นายสมบูรณ์ หอมมาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวถึงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกวัย (Learning for All) ว่า สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้พัฒนาแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องผ่านการจัดการเรียนการสอนนอกระบบการศึกษาในศูนย์สร้างสุขทุกวัย (ศูนย์เยาวชน) ๓๕ แห่ง ศูนย์กีฬา ๑๒ แห่ง ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ๓๔ แห่ง พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ๒ แห่ง และรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ๓ คัน โดยพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนทุกเพศทุกวัย รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มอื่น ๆ โดยแบ่งภารกิจ ดังนี้ (๑) ศูนย์สร้างสุขทุกวัย (ศูนย์เยาวชน) จัดกิจกรรมนันทนาการ ดนตรี และกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวให้เด็ก เยาวชน และประชาชนจากรุ่นสู่รุ่น (๒) ศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ให้บริการสถานที่ เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงอายุได้เล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้ผู้ใช้บริการ

ส่วนศูนย์เยาวชน ...

ส่วนศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร จะจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้ผู้ใช้บริการตั้งแต่เยาวชนจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งยังมีกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การรับฟังการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อองค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม และการแสดงออกอย่างเหมาะสม (๓) ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ ทั้งหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน หนังสือทรงคุณค่า สารคดี นิยาย โดยคำนึงถึงเนื้อหาสาระ ความรู้ สำนวนภาษา รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสถานศึกษา โดยจัดบริการในรูปแบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ผ่านเฟซบุ๊กของห้องสมุด ช่องยูทูป และ Tiktok และ (๔) พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปฐมวัย ด้วยชุดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ภายใต้แนวคิด “Learning for Young Creative Mind” เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Method of Learning) ที่มีแรงจูงใจ (Motivation) โดยคัดสรรสาระความรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก

นอกจากนั้น ยังได้พัฒนาแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีแผนดำเนินงาน ประกอบด้วย (๑) การปรับเปลี่ยนพื้นที่บริการภายในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ให้เป็น Co-Working Space นำร่อง ๑๐ แห่ง และจะขยายในระยะต่อไปอีก ๑๐ แห่ง (๒) พัฒนาการบริการ E-book ให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของสมาชิก (๓) ร่วมกับ TK Park ปรับปรุงและพัฒนาบ้านหนังสือให้ทันสมัย มีบริการ Wifi เริ่มระยะแรก ๑๕ แห่ง (๔) พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดของ กทม.ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และกิจกรรมหนังสือในสวนร่วมกับเพจ Just Read (๕) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย ๑๒ เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ ที่แหล่งการเรียนรู้ของ กทม. อาทิ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร รถห้องสมุดเคลื่อนที่และศูนย์สร้างสุขทุกวัย และ (๖) โครงการ Global Grant หมายเลข ๑๖๓๔๔๒๓ “ความช่วยเหลือแก่คนตาบอด” ที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ชอยพระนาง เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้คนตาบอดและเปิดโอกาสให้เข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านหนังสือเสียง

\* \* \* \* \*

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. บริเวณวัดลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ตามนโยบาย Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุกตรวจถึงชุมชน

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ตรวจคัดกรอง Metabolic ตรวจรักษาโรค จ่ายยาเบื้องต้น รถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่ Mobile Lady Check รถคัดกรองจอประสาทตาเคลื่อนที่ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ทำหมัน ฉีดวัคซีน ฝังไมโครชิปสุนัข/แมว รถคลายเครียดเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ให้ความรู้ด้านโภชนาการ กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกัน และให้คำปรึกษาเรื่องยาเสพติด ให้ความรู้/เผ่าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น ไข้เลือดออก ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา อาหารเสริม และการคุ้มครองผู้บริโภค รถตรวจคุณภาพอาหาร มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ แจกแว่นสายตาขาว และของดีสำนักงานเขต

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร